



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สำนักงานวิจัยนิติบัญญัติรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของสภาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นายคิม มานฮีบ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยนิติบัญญัติแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ได้เสนอแนวทางแก้ไขร่างกฎหมายการปกครองท้องถิ่นในประเด็นการส่งเสริมบทบาทการทำงานของสภาท้องถิ่นให้สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และได้กำหนดแนวทางการปรับแก้ไขสาระสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของสภาท้องถิ่น เพื่อยกระดับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ การมุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรขององค์กรในหน้าที่ที่สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน พิจารณาปรับโครงสร้างขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้น และทบทวนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลการทำงานแก่สาธารณะและมีรูปแบบแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญคุณธรรมจริยธรรม

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว คาดว่าจะสามารถบรรลุผลสำเร็จและมีผลบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีแนวทางปรับแก้ไขในสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ คือ

๑. ปรับแก้ไขรูปแบบและกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความยุติธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการในการสรรหาบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

๒. กำหนดแนวทางและนโยบายมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ประสบผลสำเร็จ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจอื่นของบุคลากรนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการหรือการใช้งานเป็นการส่วนตัว

๓. พิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและเงื่อนไขการดำรงตำแหน่ง เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นควบตำแหน่งทางการเมืองอันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดมาตรการบทลงโทษให้เกิดความชัดเจน

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/news/news01/bodo/bodoView.do?bbs_num=50904&bbs_id=&no=7838&currentPage=11&search_key_n=title_v&search_val_v=&CateGbn=\$param.CateGbn&Gbntitle=N
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๖/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	